



๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม
โครงการวิจัย

เรียน คณะคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามโครงการวิจัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Center of Excellence for Entrepreneurship) หรือ SUT Entrepreneurship ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการวิชาการ (Academic Entrepreneurship) สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้

- ๑.) เพื่อศึกษาสถานภาพและความท้าทายของการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในประเทศไทย
- ๒.) เพื่อศึกษาบทบาทของการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการต่อสถานะด้านความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของไทย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้สำหรับการจัดการศึกษาและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลอาสาสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการ จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ จำนวนทั้งหมด ๓๔ มหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านในการส่งแบบสอบถามโครงการวิจัย ให้แก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ๑) ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ๒) การพัฒนานวัตกรรม หรือ ๓) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) (ตั้งเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๕ - ๑๐ คน โดยข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลจะนำไปประมวลและนำเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถประสานงานสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการวิจัย อีเมลล์ mullika@g.sut.ac.th โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๑๗-๙๘๗๐ หรือ นายภัทรพงศ์ ใจบุญลือ ผู้ช่วยวิจัย อีเมลล์ pattarapong.j@g.sut.ac.th โทรศัพท์ ๐๖๕-๙๖๖๙๙๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท)

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ

แบบสอบถามโครงการวิจัยสำหรับผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ

เรียน ท่านอาจารย์ผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทุกท่าน

คณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับสนับสนุนการวิจัย Fundamental Fund จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อยากจะขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ ช่วยตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย ตาม Link URL แนบ shorturl.at/uyGWY หรือท่านสามารถสแกน QR code ตามรูปภาพประชาสัมพันธ์แนบด้านล่าง

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่จะรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์สถานการณ์และความท้าทายของการจัดการเรียนด้านความใหม่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะนำไปสู่ข้อเสนอในเชิงนโยบายและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลมากขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่มีนำไปเปิดเผยในแบบรายบุคคล แต่จะนำไปประมวลและสรุปในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบทางลบต่อท่านแต่อย่างใด

ผลงานวิจัยจะเป็นฐานความรู้ด้านการจัดการเรียนด้านความเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทยต่อไป คณะวิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย



ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน
และร่วมพัฒนาเครือข่ายผู้สอน วิชาความเป็นผู้ประกอบการ

**เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการสำหรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย**

ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนวิชาด้านความเป็นผู้ประกอบการ
ตอบแบบสอบถามโครงการวิจัยฯ เรื่อง

" สถานภาพ ความท้าทายของการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ และบทบาทของการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการต่อสถานะด้านความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของไทย "

โดยโครงการวิจัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปี 2565

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล และข้อมูลการตอบคำถามของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ และข้อมูลของท่านจะนำไปประมวลและนำเสนอผลในภาพรวมของข้อมูลเท่านั้น

SCAN ME



ENTREPRENEURSHIP EDUCATION